

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

### หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการขับเคลื่อนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สู่คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๒. การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง)

๒) จำสิบเอกสมพร ชูทอง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ๒. กลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวอภิญญา บุญอุไร สพม.เขต ๓๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูสภา เข้มทองคำ “ครูสภาสตดี” ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ประจำปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสตดี” ประจำปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล”)

### หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางชนิษฐา มะลิสวรรณ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหารการดำเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในจังหวัดยะลา)

๒. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออก ยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒)